



ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ
ประเภทตำราและหนังสือ

เพื่อให้การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา และ หนังสือ ของผู้ที่จะใช้ยื่นกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 คือ การเผยแพร่ ตำรา และ หนังสือ ต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่านการประเมิน โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน

ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0513.10103/ว03714 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ 2562 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (Peer Reviewer) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 มอบให้คณะวิชาเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตามรายนามรายชื่อที่ภาควิชาเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ และแจ้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการทราบ สำหรับการยื่นขอประเมินตำราหรือหนังสือ ให้หัวหน้าภาควิชา เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 2 คน จากหลากหลายสถาบัน ตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ เพื่อให้คณบดีแต่งตั้งและให้แต่ละคณะวิชาเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสาขาวิชา ตามความเหมาะสม และตามหนังสือคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่ อว 6504.03/1334 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ขออนุมัติรายชื่อบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) ประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะได้รับการอนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำรายเรียบร้อยแล้วคณะ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

โดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ให้ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพ ผลงานทางวิชาการ ประเภท ตำราและหนังสือ ดังนี้

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการประเภทตำราหรือหนังสือ สำหรับการเสนอขอตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ อัตรา 2,000 บาท ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ต่อหนึ่งผลงานทางวิชาการ

ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายให้กับผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน 3 คน ต่อการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ 1 ผลงาน โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพ กัญญาคำ)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์